

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม เอกอัครราชทูตตลองแบบบูรณาการ  
เพื่อการพัฒนา จังหวัดตลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ นร ๑๒๐๗/๕๐๔  
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอเรื่อง แผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมี  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาแล้วมีประเด็น  
อภิปรายและมติ ดังนี้

## ๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ตามแผน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๐) นั้น เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง  
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี และเปิดรับฟังความเห็นของข้าราชการในวันข้าราชการ  
พลเรือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ แล้ว

๑.๒ ยุทธศาสตร์ ๖ : การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัยได้ปรับปรุง  
โดยเพิ่มเติมให้การบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน เป็นรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(E - Government) และรูปแบบ E - Citizen ด้วยแล้ว

๑.๓ การติดตามและประเมินผล นอกจากการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการ  
การพัฒนาระบบราชการโดย ก.พ.ร. เพื่อเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ  
และงานของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผล  
โดยผู้รับบริการเป็นประจำเพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการประเมินผลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรร  
งบประมาณให้กับหน่วยงานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการด้วย

๒. มติคณะกรรมการก้านกรอง ฯ

เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๐) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการก้านกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมาย) และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการด้วย ดังนี้

๑. ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาตรการที่ ๖ การปรับปรุงสมรรถนะของศูนย์พัฒนาและโอนถ่ายบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดให้มีตำแหน่งทดแทนหรือสำรองราชการเพื่อประโยชน์ในการหมุนเวียน โอนย้าย และพัฒนาข้าราชการ นั้น ควรเร่งดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอนย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ ฯ และส่งไปพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม ที่ศูนย์พัฒนาข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. แล้วจึงพิจารณาส่งกลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม และหากข้าราชการผู้ใดไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพได้ก็อาจพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หรือให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การสำรองราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)

๒. การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศใช้การบริหารแบบบูรณาการ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศทั้งหมดเป็นผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer – CEO) และใช้การบริหารแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และเป็นเจ้าภาพดูแลรับผิดชอบดำเนินการ ประสาน หรือติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีการประชุมหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการและการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และหากการดำเนินการเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเกินขีดความสามารถหรือกรอบอำนาจที่จังหวัดหรือสถานเอกอัครราชทูตจะดำเนินการได้ ก็ให้รีบแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลางทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative – TTR) ซึ่งจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศด้วยนั้น

/ให้ถือว่า ...

ให้ถือว่า TTR เป็นเสมือนผู้ช่วยของนายกรัฐมนตรีในการประสานงานกับเอกอัครราชทูตในภูมิภาคต่าง ๆ และประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีทุกท่าน เพื่อแสวง รักษา และปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าของประเทศ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเลขาธิการ โทร. 0 2282 0746  
ที่ นร 1207/ 504 วันที่ 17 เมษายน 2546  
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)

---

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และ ก.พ.ร. ได้มีมติเห็นชอบให้นำแผนดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

จึงกราบเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายวิชญ์ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ